

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
P. TÂN PHƯỚC KHÁNH

Số: 02/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Phước Khánh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước,  
sau kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN PHƯỚC KHÁNH  
KHÓA III – KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13  
ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số  
87/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 12/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2024 của  
thường trực HĐND phường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử  
tri trước, sau kỳ họp lần thứ 9; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân phường,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân phường tán thành nội dung báo cáo kết quả  
giám sát của thường trực HĐND phường về kết quả giám sát giải quyết các ý  
kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần thứ 9 như sau:

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc trước, sau kỳ họp  
lần thứ 9, UBND phường đã kịp thời phân công cán bộ chuyên môn có liên quan  
tham mưu giải quyết và tiếp thu, trả lời cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của  
cử tri, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân, qua đó tác động tích cực, thúc  
đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo ổn định an ninh – trật tự trên địa bàn  
phường.

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời các  
kiến nghị của cử tri còn một vài tồn tại, hạn chế như sau:

Đa số các ý kiến cử tri đã được giải quyết dứt điểm nhưng tiến độ giải  
quyết một số kiến nghị của cử tri còn chậm.

Vai trò của một vài đại biểu và nhóm đại biểu trong việc giám sát và theo  
dõi việc giải quyết các ý kiến của cử tri sau các đợt tiếp xúc chưa được phát huy.

Còn 4 kiến nghị của cử tri UBND phường chưa giải quyết dứt điểm như  
đã nêu trong Báo cáo số: 12/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2024 của thường

trực HĐND phường (kèm theo phụ lục). Đề nghị UBND phường tiếp tục kiến nghị và phối hợp ngành chức năng đầu tư hệ thống nước sạch để người dân được sử dụng theo phản ánh của cử tri tổ 1 và tổ 3 khu phố Khánh Lộc và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền cấp trên có văn bản trả lời cho Hộ ông Trương Văn Nô và hộ bà Văn Thị Chính được rõ.

Tiếp tục giải quyết dứt điểm trường hợp trên đầu tuyến đường TPK 31 đoạn giáp đường Tô Vĩnh Diện, ông Bình đề rất nhiều ống cống lớn dọc theo hành lang gây mất mỹ quan và dễ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân phường kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ HĐND cuối năm 2024.

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường khóa III, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND Thành phố;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



## PHỤ LỤC

Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần thứ 9 chưa được giải quyết dứt điểm

STT	Cử tri	Nội dung phản ánh, kiến nghị	Kết quả giải quyết của UBND phường Tân Phước Khánh
<b>I/ Báo cáo số 1215/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND phường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).</b>			
1.	Ông Nguyễn Văn Trai (tổ 1 KP Khánh Lộc)	Hiện trên tuyến đường 07 tổ 1 KP Khánh Lộc giáp với KP Khánh Hội trên đoạn này chưa có đường nước sạch. Kiến nghị UBND phường cho đầu tư tuyến này để người dân được sử dụng nước sạch.	UBND phường đã kiến nghị chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một, hiện tuyến đường TPK 07, tổ 1, KP Khánh Lộc đã được chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một đã lập kế hoạch đầu tư, dự kiến thi công vào quý II/2024.
2.	Cử tri tổ 3, tổ 4 KP Khánh Lộc	Trên đầu tuyến đường TPK 31 đoạn giáp đường Tô Vĩnh Diện ông Bình đề rất nhiều ống cống lớn dọc theo hành lang tuyến đường TPK 31 và đường Tô Vĩnh Diện gây cản trở giao thông và nguy hiểm dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị UBND phường yêu cầu ông Bình để ống cống này bên trong phần đất của ông Bình để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của người dân.	Trong buổi làm việc ngày 15/12/2023: ông Bình đề xuất cho ông Bình làm bó vỉa trên cống cao 20-30cm theo thiết kế bề rộng mặt mương TPK 31, nếu đồng ý cho ông Bình làm thì ông sẽ dời cống vô. UBND Phường ghi nhận ý kiến và xin ý kiến của phòng QLĐT về phương án do ông Bình đề xuất.
<b>III/ Báo cáo số 685/BC-UBND ngày 20/5/2024 của UBND phường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)</b>			
1.	Ông Võ Thành Công (tổ 3 KP Khánh Lộc)	Tôi và một số hộ dân nằm trên nhánh rẽ của đường Trần Văn Ôn (TPK 52) hiện sử	UBND Phường ghi nhận ý kiến của ông Võ Thành Công, hiện UBND phường đã liên hệ Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu

	<p>dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh. Kiến nghị UBND phường đầu tư hệ thống dẫn nước sạch vào nhánh rẽ cho bà con chúng tôi được sử dụng.</p>	<p>Một khảo sát, lập kế hoạch đầu tư trên tuyến nhánh đường Trần Văn Ôn năm 2024.</p>
<p>2. <b>Hộ ông Trương Văn Nô và hộ bà Văn Thị Chính (tổ 1 KP Khánh Long)</b></p>	<p>Năm 2008 gia đình tôi xây nhà trọ, nhà nước buộc phải thuê đất thuộc loại đất SKC và gia đình tôi đóng thuế hàng năm đầy đủ nhưng nay khi mở rộng đường DH 402 thì không đền cho gia đình tôi lý do là đất SKC, diện tích khoản 150m<sup>2</sup>. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.</p>	<p>Qua kiến nghị của hộ ông Trương Văn Nô và hộ bà Văn Thị Chính. Ngày 19/4/2024 UBND phường có ban hành văn bản số 524/UBND-NC về việc phối hợp trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 gửi trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tân Uyên. Tuy nhiên, đến nay UBND phường chưa nhận được công văn phúc đáp của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tân Uyên. Trong thời gian tới UBND phường tiếp tục có văn bản đơn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tân Uyên sớm trả lời ý kiến và thông báo cho cử tri biết.</p>